

UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 490 /SGDDĐT-TCCB

V/v bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ
thông trong các cơ sở giáo dục công lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:

- UBND các huyện/thành phố;
- Trưởng phòng GDĐT các huyện/ thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 1489/KH-SGDĐT ngày 23/11/2017 của Sở GD&ĐT về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên, giảng viên và nhiệm vụ bồi dưỡng năm học 2019-2020, để tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng CDNN trong thời gian ứng phó với đại dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Nam Định phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức các lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến (nội dung cụ thể theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo).

Đối tượng bồi dưỡng:

+ Cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, GDNN - GDTX đã được bổ nhiệm theo CDNN giáo viên hoặc đang được hưởng lương tập sự theo CDNN giáo viên mà chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hiện giữ hoặc đang tạm xếp;

+ Cán bộ quản lý, giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDNN - GDTX đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN hiện giữ có khả năng đảm nhận công việc phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của CDNN cao hơn mà chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN tương ứng.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục căn cứ vào Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn CDNN năm học 2019-2020 của đơn vị đã xây dựng để cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng và chịu trách nhiệm về việc duy trì, đảm bảo các hoạt động dạy và học trong nhà trường; lập danh sách cán bộ, giáo viên được cử tham dự bồi dưỡng gửi về phòng GDĐT (khối trực thuộc gửi về Sở GDĐT qua phòng TCCB) theo mẫu đính kèm trước ngày 22/4/2020. Sở GD&ĐT sẽ tập hợp số liệu chung toàn tỉnh.

Trong quá trình học tập trực tuyến, phòng GDĐT, Sở GDĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ sở đào tạo để quản lý các lớp bồi dưỡng đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Đề nghị UBND các huyện/thành phố, phòng GDĐT các huyện/thành phố, các cơ sở giáo dục thực hiện việc bồi dưỡng CDNN theo đúng quy định tại. Công văn số 227/UBND-VP8 ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh. Sở GDĐT không chịu trách nhiệm với các đơn vị, cá nhân cán bộ quản lý và giáo viên tự ý theo học không theo quy định.

Sở GDĐT gửi kèm Công văn này Thông báo số 498a/TB-ĐHSP ngày 01/4/2020 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế và các biểu mẫu kèm theo. Thủ trưởng cơ sở giáo dục tạo điều kiện và cử cán bộ, giáo viên đi học theo đúng kế hoạch ./.

Nơi nhận: *og hua*

- Như trên;
- Các đ/c lãnh đạo Sở, Chủ tịch CDGD tỉnh;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC



Cao Xuân Hùng